



## มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

### 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำ ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา จึงจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ประกอบกับเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

### 2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภัย ในด้านภัยบุคคล ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณภัยและด้านปัญหาทางสังคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้รับการปกป้องและคุ้มครองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการป้องกันภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความพร้อม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้งด้านภัยบุคคล ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณภัยและปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด แก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมาย

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการในการป้องกันภัย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ

3) ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัย

## 4. มาตรการป้องกันภัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
1	ด้านภัยบุคคล		
1.1	ครู กับ นักเรียน	<p>1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู</p> <p>4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธหรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำผิด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548</p>	<p>1.ผู้บริหารโรงเรียน</p> <p>2.ครูประจำชั้น</p> <p>3.นักการภารโรง</p> <p>4.ผู้ปกครอง</p> <p>5.ชุมชน</p>
1.2	ครู กับ บุคคลภายนอก	<p>1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาหรือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด กฎ ระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำผิด โดยถือปฏิบัติตาม</p>	<p>1.ผู้บริหารโรงเรียน</p> <p>2.ครูประจำชั้น</p> <p>3.นักการภารโรง</p> <p>4.ผู้ปกครอง</p> <p>5.ชุมชน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับพฤติกรรมโดยรวมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน	
2	<b>ด้านอุบัติเหตุ</b>		
2.1	อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ	1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ 2.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 4.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	1.ผู้บริหารโรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน
2.2	อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา	1.แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล 3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้ 4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ 5.จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีพบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 9.จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ำเสมอ 10.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย	1.ผู้บริหารโรงเรียน 2.ครูเวรประจำวัน 3.ครูอนามัยโรงเรียน 4.นักการภารโรง 5.เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 6.นักเรียน 7.ผู้ปกครอง
2.3	อุบัติเหตุจาก	1.มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน	1.ผู้บริหาร

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
	สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2.ให้ชุมชนและองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 3.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน	โรงเรียน 2.ครู 3.นักเรียน 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน
2.4	อุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ	1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง 2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด 3.แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์ 4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้ง 5.กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกิจกรรม	1.ผู้บริหารโรงเรียน 2.ครู 3.นักการภารโรง 4.นักเรียน 5.ผู้ปกครอง 6.ชุมชน
2.5	อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับระหว่างบ้าน และสถานศึกษา	1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 2.กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 3.จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ 4.แนะนำการเดินทางกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง 5.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก	1.ผู้บริหารโรงเรียน 2.ครู 3.นักการภารโรง 4.นักเรียน 5.ผู้ปกครอง 6.ชุมชน
2.6	อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา	1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 2.เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน 3.จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน 6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย	1.ผู้บริหารโรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.นักเรียน
2.7	อุบัติเหตุจากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม	1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด	1.ผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
	สำคัญ	3.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย ทุกครั้ง 4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง 5.ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย 6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ท้องถิ่น 7.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง 8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย	2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.เจ้าหน้าที่ ตำรวจ 7.นักเรียน
3	ด้านสาธารณภัย		
3.1	อัคคีภัย	1.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และแหล่งที่อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดอัคคีภัยอย่าง สม่ำเสมอ 2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ และมี แผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ และมีการซักซ้อมอย่าง ต่อเนื่อง 3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง เคร่งครัด 4.จัดแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อขอความ ช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 5.จัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้อง ต่างๆ 6.รายงานต้นสังกัดทันที	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.เจ้าหน้าที่ ตำรวจ 7.นักเรียน
3.2	วาตภัย	1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก อันตราย 2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 4.ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.นักเรียน
3.3	อุทกภัย	1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก อันตราย 2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักการภารโรง

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.นักเรียน
	3.4 ธรณีพิบัติภัย	1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.นักรักษาการโรง 4.ผู้ปกครอง 5.ชุมชน 6.นักเรียน
<b>4</b>	<b>ด้านปัญหาทางสังคม</b>		
4.1	การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ	1.แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ 2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 3.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 4.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับชั้น 5.หากเกิดเหตุ ให้นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 6.ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล 7.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก เด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน 5.เจ้าหน้าที่ ตำรวจ
4.2	การทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย	1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจำชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 2.จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ 6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ	
4.3	สื่อลามกอนาจาร	1.ควบคุมดูแลการนำข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 2.จัดทำหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 3.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจำหน่ายและเผยแพร่ 5.ดำเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนำสื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อนักเรียนงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6. มอบครูประจำชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดขึ้นต่อไป	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน
4.4	สารเสพติด	1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 2.จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหากับพฤติกรรมนักเรียน 3.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถ ที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น 4.จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน 6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาหาสาเหตุในสถานศึกษา 10.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ	
4.5	อบายมุข	1.กำหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียน 3.มอบหมายครูประจำชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น 4.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม 5.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 6.จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน 8.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน
4.6	พฤติกรรมชู้สาว	1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา 2.มอบหมายครูประจำชั้น ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย โปร่งไม่มี มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน	1.ผู้บริหาร โรงเรียน 2.ครูประจำชั้น 3.ผู้ปกครอง 4.ชุมชน



ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>4.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส</p> <p>5.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับขั้นตอน</p> <p>6.ติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม</p> <p>7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม</p>	
4.7	อินเทอร์เน็ตและเกม	<p>1.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร และภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต</p> <p>2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์</p> <p>3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น</p> <p>4.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากำกับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน</p> <p>5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>6.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุ หรือเพื่อติดตามตรวจสอบ</p>	<p>1.ผู้บริหารโรงเรียน</p> <p>2.ครูประจำชั้น</p> <p>3.ผู้ปกครอง</p> <p>4.ชุมชน</p>
4.8	ด้านสุขภาพอนามัย ของนักเรียน	<p>1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ</p> <p>2.จัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา</p> <p>3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน</p> <p>4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด</p> <p>5.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด</p> <p>6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน</p> <p>7.จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำ</p>	<p>1.ผู้บริหารโรงเรียน</p> <p>2.ครูประจำชั้น</p> <p>3.ผู้ปกครอง</p> <p>4.ชุมชน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>และระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย</p> <p>8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย</p> <p>9. มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี</p> <p>10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ</p>	

#### 5. มาตรการป้องกันภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
<b>1</b>	<b>ด้านภัยบุคคล</b>		
1.1	ภัยจากคนแปลกหน้า (ตัวแทนประกันชีวิต, ตัวแทนจำหน่ายสินค้า, ผู้เรียไร ฯลฯ) ที่เข้ามาในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน	<p>1. จัดให้มีจุดคัดกรองบุคคลที่เข้า – ออกภายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>2. จัดเวรยามสังเกตการณ์บุคคลที่เข้า – ออกภายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>3. ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมบุคคลแปลกหน้าที่เข้า – ออกภายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p>	กลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มภารกิจ
<b>2</b>	<b>ด้านอุบัติเหตุ</b>		
2.1	อุบัติเหตุจากอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ	<p>1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด</p> <p>2. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่</p> <p>3. จัดทำป้ายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดอันตราย</p> <p>4. จัดให้มีแผนการป้องกันและเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน ส่วนต่างๆของอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>7. ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p>	กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		8. ในกรณีไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารสำนักงานหรืออาคารประกอบที่ชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย	
2.2	อุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>2. จัดวางครุภัณฑ์ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่อยู่ในจุดอับ ซอกมุมมืด</li> <li>3. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย</li> <li>4. ห้ามใช้ครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่ได้มาตรฐาน</li> <li>5. จัดทำคู่มือการใช้งานหรือมีผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด</li> <li>6. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</li> <li>7. จัดให้มีช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เมื่อชำรุด และช่องทางรายงานเหตุ เมื่อเกิดเหตุ</li> </ol>	ทุกกลุ่มภารกิจ
2.3	อุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้</li> <li>2. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือตามอายุการใช้งานตามมาตรฐานการไฟฟ้า</li> <li>3. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี</li> <li>4. จัดงบประมาณในด้านการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยถือเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องปฏิบัติ</li> <li>5. มีช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อชำรุดและช่องทางรายงานเหตุ เมื่อเกิดเหตุ</li> <li>6. เมื่อเกิดเหตุ ต้องมีการปฐมพยาบาล นำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</li> </ol>	กลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มภารกิจ
2.4	ภัยจากการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการเคร่งครัด</li> <li>2. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการให้พร้อมใช้งาน</li> <li>3. ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานขับรถ</li> <li>4. ศึกษาและกำหนดเส้นทางและสถานที่ในการเดินทางไปราชการ และควรเดินทางในเวลากลางวันเป็นหลัก ยกเว้นมีเหตุจำเป็น</li> <li>6. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยเคร่งครัด</li> <li>7. จัดทำช่องทางการรายงานเหตุ กรณีเกิดเหตุต่างๆ หรือแจ้งการซ่อมบำรุง</li> </ol>	ทุกกลุ่มภารกิจ  กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
3	ด้านสาธารณภัย		
3.1	อัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมบุคลากรในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟ</li> <li>2. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า โดยประสานงานกับหน่วยดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง ประสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อจะได้ทำงาน ประสานกันได้อย่างถูกต้องทุกฝ่าย มีแหล่งข้อมูลที่สามารถ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย</li> <li>3. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>5. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน</li> <li>6. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดเก็บ วัสดุเชื้อเพลิง และสารเคมีไวไฟไว้ ตามจำนวนที่ ต้องการใช้ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆห่างไกลจากแหล่ง พลังงานความร้อน</li> <li>7. จัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องทำงาน ห้องเก็บ ของให้เป็นสัดส่วน</li> <li>8. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อ ออกนอกสถานที่ทำงาน</li> <li>9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจสอบ ซ่อมบำรุงสิ่งๆที่นำมาใช้ในงานให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น</li> <li>10. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่าง เพียงพอ และบำรุงรักษาให้พร้อม ที่จะทำงานได้ทันที</li> </ol>	กลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่ม ภารกิจ
3.2	วาตภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจาก อันตราย</li> <li>2. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า</li> <li>3. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>4. ให้มีการจัดสร้างเครื่องข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือให้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย</li> <li>5. ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบอาคารสำนักงาน</li> </ol>	กลุ่มอำนวยการ
3.3	อุทกภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจาก</li> </ol>	กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อันตราย</p> <p>2. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า</p> <p>3. จัดเวรรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน</p> <p>5. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็บสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสำคัญพร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย</p> <p>6. ให้มีการวางแผนก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้ำและแนวทางป้องกันอุทกภัย</p>	
4	<b>ด้านปัญหาทางสังคม</b>		
4.1	ข้อมูลข่าวสาร และสื่อลามกอนาจาร ทางระบบออนไลน์	<p>แจ้งบุคลากรให้ระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนำข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และการส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้เสียชื่อเสียง อับอาย และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560</p>	ทุกกลุ่มภารกิจ
4.2	สารเสพติดแอลกอฮอล์ และอบายมุข	<p>ร่วมกันควบคุมดูแลเรื่องการใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุข ไม่ให้นำเข้ามาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551</p>	ทุกกลุ่มภารกิจ
4.3	สุขภาพอนามัยของบุคลากร	<p>1. จัดให้มีการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดต่าง ๆ</p> <p>2. จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำ และระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย</p> <p>3. มีส่วนที่ถูกละสุขอนามัย</p> <p>4. มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี</p> <p>5. จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ</p>	กลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มภารกิจ